

Số: 321 /BC-STP

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 7 năm 2021

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh**

Thực hiện Quyết định số 1140/QĐ-BTP ngày 12/7/2021 của Bộ Tư pháp về tổng kết Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021, trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, Sở Tư pháp báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh như sau:

#### **I. KẾT QUẢ 03 NĂM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN**

##### **1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, quán triệt, kiểm tra việc thực hiện đề án**

Thực hiện Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 – 2021”, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 254/KH-UBND ngày 14/8/2019 về thực hiện Đề án này trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Kế hoạch xác định rõ các nội dung của Đề án, phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương. Để đảm bảo thực hiện nghiêm túc Đề án này trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức quán triệt kịp thời các nội dung của Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 254/KH-UBND ngày 14/8/2019 của UBND tỉnh cho đội ngũ lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các địa phương, Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp. Trên cơ sở đó, các ngành, cơ quan, địa phương, đơn vị đã xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt sâu rộng đến toàn thể cán bộ, nhân dân, xác định rõ việc thực hiện Đề án là nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá tình hình thực tiễn công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND cấp huyện tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1427/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”, trong đó một nội dung quan trọng

của Đề án này là việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL.

Theo sự phân công của UBND tỉnh, Sở Tư pháp thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các ngành, địa phương, đơn vị trong việc triển khai các nội dung Đề án để đảm bảo chất lượng và tiến độ thực hiện. Công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án được lồng ghép với công tác kiểm tra định kỳ 6 tháng và cuối năm của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh. Từ năm 2019 đến nay, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã tổ chức 06 đợt kiểm tra, Hội đồng phối hợp PBGDPL các địa phương tổ chức hơn 90 đợt kiểm tra trực tiếp. Qua công tác kiểm tra kịp thời nắm bắt tình hình thực hiện Đề án, phát hiện các khó khăn, vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ nhằm nâng cao chất lượng thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh.

## **2. Kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ của đề án**

### **2.1. Xây dựng, vận hành, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả Cổng/Trang thông tin điện tử PBGDPL**

Tại Kế hoạch số 254/KH-UBND ngày 14/8/2019 của UBND tỉnh đã xác định nội dung UBND tỉnh đầu tư xây dựng, hoàn thiện chuyên trang, chuyên mục PBGDPL trên Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp đáp ứng đầy đủ yêu cầu về vị trí, nội dung và kỹ thuật quy định tại Khoản 2 Mục III Quyết định số 471/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Sở Tư pháp đã đầu tư nâng cấp Cổng thông tin điện tử của Sở, trong đó có chuyên mục riêng về PBGDPL được trình bày ở giữa giao diện Cổng thông tin với nhiều nội dung phong phú như: Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác PBGDPL; Văn bản, chính sách pháp luật mới; Tài liệu PBGDPL; Hoạt động PBGDPL ở cơ sở... Các chuyên mục này được cập nhật hàng ngày, đảm bảo tính thời sự, đồng thời bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của ngành và nhu cầu tìm hiểu pháp luật của Nhân dân. Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp được kết nối với Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh và Cổng/Trang thông tin điện tử của các sở, ngành, đoàn thể, địa phương. Trung bình mỗi năm Cổng thông tin điện tử của Sở đăng tải hơn 1.000 tin, bài, văn bản, tài liệu PBGDPL, trở thành kênh tuyên truyền pháp luật được các cơ quan, đơn vị và Nhân dân theo dõi, sử dụng, khai thác khi có nhu cầu tìm hiểu về pháp luật. Bên cạnh đó, Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp liên kết với Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, Trang công báo của UBND tỉnh, Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp Chí dân chủ- Pháp luật và nhiều địa chỉ tìm hiểu pháp luật tin cậy khác.

Hiện nay 100% các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện thành phố thị xã và UBND cấp xã đã xây dựng cổng/trang thông tin điện tử, trong đó có nhiều địa phương, đơn vị xây dựng chuyên mục về PBGDPL. Hệ thống cổng/trang thông tin của các ngành, địa phương thường xuyên được cập nhật và có số lượt truy cập đáng kể. Theo số liệu thống kê, trong giai đoạn 2019-2021, toàn tỉnh đã đăng tải 63.502 tài liệu trên internet.

## **2.2. Xây dựng các chương trình, sản phẩm, tài liệu, ấn phẩm PBGDPL để đăng tải trên Cổng hoặc Trang thông tin điện tử PBGDPL.**

Để đảm bảo sự đa dạng và phong phú của Cổng/trang thông tin điện tử, Sở Tư pháp và các ngành, địa phương đã chú trọng đổi mới hình thức xây dựng các sản phẩm đăng tải. Theo đó bên cạnh việc đăng tải toàn văn các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng và đăng tải các tin ngắn, tờ gấp, tờ rơi, đĩa CD, Video, bản tin, tạp chí, hỏi đáp pháp luật, chương trình phóng sự, tọa đàm, các tin, bài viết phản ánh các hoạt động PBGDPL cũng như các quy định, phân tích pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Một số Sở, ngành xây dựng các chuyên mục PBGDPL như: Tìm hiểu pháp luật, nghiên cứu bình luận, thông tin tuyên truyền... Trang thông tin điện tử của UBND tỉnh đăng tải đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương và địa phương ban hành; các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để tổ chức lấy ý kiến theo quy định của pháp luật. Ngoài ra trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp, các đề cương tuyên truyền văn bản pháp luật mới được Sở cập nhật kịp thời trên chuyên mục PBGDPL để các ngành, địa phương khai thác, sử dụng phục vụ có hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật.

## **2.3. Đa dạng hóa các hình thức PBGDPL khác trên mạng xã hội, các diễn đàn trực tuyến, mạng viễn thông, sóng phát thanh, truyền hình, mạng lưới thông tin cơ sở.**

Hiện nay UBND tỉnh và các địa phương đã đầu tư trang bị phòng họp trực tuyến hiện đại, hình thức tập huấn trực tuyến được triển khai tại Hà Tĩnh từ rất sớm và mang lại hiệu quả cao, vừa đảm bảo nội dung tập huấn, vừa giúp các đại biểu tiết kiệm thời gian đi lại và đặc biệt hạn chế tập trung đông người trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hiện nay.

Việc phổ biến, giáo dục pháp luật trên sóng phát thanh truyền hình và Báo điện tử của địa phương được thực hiện có hiệu quả. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng nhiều chương trình, chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật, bố trí phát sóng ở khung giờ có

hiều người xem như: Văn bản pháp luật mới, Luật Sư của bạn, Theo dấu thư bạn xem truyền hình, Pháp luật và Đời sống, An ninh Hà Tĩnh.... góp phần tích cực vào việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ và Nhân dân. Báo Hà Tĩnh điện tử xây dựng chuyên mục Pháp luật, cập nhật kịp thời nội dung các chủ trương, chính sách mới và phản ánh thực tiễn thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh, thu hút sự quan tâm của độc giả. Đơn cử như trong đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Báo Hà Tĩnh điện tử đã đăng tải gần 600 tin bài, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh mở 3 chuyên mục chuyên biệt, thực hiện 03 chương trình trực tiếp về bầu cử, sản xuất và phát sóng 570 tin, bài, phóng sự có liên quan đến cuộc bầu cử...

Hình thức tuyên truyền pháp luật thông qua mạng xã hội facebook, zalo được một số ngành, địa phương khai thác có hiệu quả như: Sở Thông tin và truyền thông, Tỉnh đoàn, các huyện: Cẩm Xuyên, Đức Thọ, Can Lộc, Thạch Hà... Trong đợt cao điểm chào mừng bầu cử, thông qua mạng xã hội, các ngành, địa phương thường xuyên tuyên truyền, đăng tải infographics, các tin, bài, hỏi đáp về bầu cử ... giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên cùng đông đảo người dân nhận thức đầy đủ những thông tin cơ bản về bầu cử. Hoặc thông qua mạng xã hội để đăng tải các quy định của pháp luật về phòng chống bệnh truyền nhiễm, khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế; hướng dẫn cài đặt và khai báo y tế ứng dụng Bluezone, NCovi... góp phần nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh của người dân.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 216 đài truyền thanh xã, 3277 cụm loa truyền thanh ở cơ sở. Gắn với việc thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động Thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống loa truyền thanh cơ sở từng bước được đầu tư nâng cao chất lượng. Cán bộ phụ trách các đài truyền thanh cơ sở đã làm chủ được thiết bị, tổ chức tiếp âm, tiếp sóng, phát thanh... theo đúng quy định. Nhờ đó tỷ lệ người dân nghe được thông tin từ hệ thống truyền thanh ở cơ sở đạt trên 90%.

Trong giai đoạn 2019-2021, tỉnh nhà đã tích cực tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến do Trung ương tổ chức và đạt được kết quả cao. Tại cuộc thi trực tuyến Pháp luật học đường, Hà Tĩnh là 01 trong 05 tỉnh có số lượng thí sinh tham gia đông nhất, một học sinh đạt giải khuyến khích tại vòng chung kết toàn quốc, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Tĩnh vinh dự nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp tại lễ tổng kết Cuộc thi này. Trong cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử, Chung tay vì an toàn giao thông, Pháp luật với mọi người... Hà Tĩnh cũng là một trong 10 tỉnh có số người tham gia cuộc thi đông nhất cả nước. Bên cạnh việc tham gia hưởng ứng các cuộc thi do Trung ương tổ

chức, trong năm 2021, thị xã Hồng Lĩnh đã tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử với 1.420 lượt dự thi, hiện nay các ngành, địa phương khác trên địa bàn tỉnh đang nghiên cứu để tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến tại ngành, địa phương.

#### **2.4 Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ tin học cho đội ngũ làm công tác PBGDPL.**

Để đảm bảo triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án này, các ngành, địa phương đã chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ tin học cho đội ngũ làm công tác PBGDPL. Hiện nay Hà Tĩnh có 59 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 237 báo cáo viên pháp luật cấp huyện, 260 Công chức Tư pháp - Hộ tịch, 2.479 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, 13.241 hòa giải viên ở cơ sở. Ngành giáo dục hiện có hơn 136 giáo viên THPT giảng dạy môn giáo dục công dân và pháp luật; 1.529 giáo viên THCS dạy môn ghép có môn giáo dục công dân. Sở Tư pháp với vai trò là cơ quan tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác PBGDPL, trong giai đoạn 2019-2021 đã tổ chức khoảng 25 lớp bồi dưỡng cho các nhóm đối tượng này, trong đó có nội dung về kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL, kỹ năng viết tin, bài đăng Cổng/Trang thông tin điện tử... Các ngành, địa phương đã tổ chức hơn 70 cuộc tập huấn có nội dung liên quan đến nâng cao trình độ tin học cho đội ngũ làm công tác PBGDPL.

Trong khuôn khổ đề án này, Sở Tư pháp đã phối hợp với các địa phương thực hiện rà soát, hỗ trợ máy tính và máy in cho một số xã trên địa bàn tỉnh như: xã Hương Bình, xã Hương Thủy - huyện Hương Khê, xã Tượng Sơn- Huyện Thạch Hà... nhằm góp phần tăng cường cơ sở vật chất về công nghệ thông tin cho đội ngũ thực hiện công tác PBGDPL ở cơ sở.

## **II. ĐÁNH GIÁ**

### **1. Hiệu quả tác động của Đề án; cơ chế phối hợp, lồng ghép thực hiện Đề án; mức độ, tỷ lệ hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đề ra của Đề án**

Đề án Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh đã được các ngành, địa phương, đơn vị thực hiện tương đối nghiêm túc và có hiệu quả. Sở Tư pháp - Cơ quan chủ trì thực hiện Đề án đã tham mưu ban hành Kế hoạch triển khai Đề án theo giai đoạn và hàng năm, thường xuyên theo dõi, đôn đốc các ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện. Nội dung Đề án được thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng, theo đó việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền

pháp luật từng bước được tăng cường. Thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, các hoạt động PBGDPL được thực hiện đa dạng và phong phú hơn, hình thức, nội dung sinh động hơn, tạo sức lan tỏa nhanh chóng và sâu rộng hơn, đặc biệt là qua các hình thức như tập huấn, thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến, tuyên truyền qua mạng xã hội... Trong điều kiện nguồn ngân sách nhà nước bố trí cho việc triển khai Đề án có hạn, các ngành, địa phương đã tăng cường lồng ghép việc thực hiện Đề án này với các Đề án PBGDPL khác để đảm bảo hiệu quả các Đề án. Đến nay, về cơ bản tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra của Đề án Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh.

## **2. Tồn tại, hạn chế**

### **a) Tồn tại, hạn chế**

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai thực hiện Đề án Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế như sau:

- Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự quyết liệt trong việc thực hiện Đề án nên hiệu quả chưa cao.

- Hạ tầng công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Việc PBGDPL thông qua hệ thống công nghệ thông tin và viễn thông mặc dù đã được triển khai nhưng chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu thực tiễn.

- Việc triển khai Đề án tại một số địa phương, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn... đạt kết quả còn hạn chế.

- Nguồn tài liệu tuyên truyền, phổ biến dưới dạng hình ảnh còn ít, chưa khai thác, tổ chức sử dụng và ứng dụng mạnh mẽ các hình thức PBGDPL thông qua các phần mềm, hình thức khác như: diễn đàn trao đổi trực tuyến; thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến; tư vấn, hỏi đáp pháp luật trực tuyến ...

- Việc bố trí nguồn lực (kinh phí, cơ sở vật chất...) thực hiện Đề án ở một số cơ quan, địa phương, đơn vị chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ.

### **b) Nguyên nhân**

- Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa nhận thức đầy đủ vai trò quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL nên thực hiện chưa quyết liệt.

- Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin của cán bộ làm công tác PBGDPL tại một số vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn... còn hạn chế nên chất lượng thực hiện chưa cao.

- Trong điều kiện ngân sách nhà nước có hạn, việc bố trí kinh phí thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh chưa đáp ứng được yêu cầu, còn phải tăng cường lồng ghép với việc thực hiện các Đề án PBGDPL khác.

### **III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI**

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL cần thực hiện tốt các nhiệm vụ như sau:

- Tiếp tục phổ biến, truyền thông, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, yêu cầu, trách nhiệm của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL; Tăng cường, khuyến khích nhân dân tra cứu thông tin pháp luật trên các cổng thông tin điện tử, phần mềm PBGDPL, tìm hiểu pháp luật qua các kênh truyền hình pháp luật; các diễn đàn trực tuyến, nhằm kết nối, chia sẻ thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật, phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ và nhân dân.

- Xây dựng đề cương để phổ biến kịp thời các văn bản pháp luật liên quan thiết yếu đến đời sống người dân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin.

- Số hóa các đề cương, tài liệu PBGDPL, xây dựng tủ sách pháp luật điện tử để các ngành, địa phương và cán bộ, Nhân dân khai thác, sử dụng.

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ tin học cho đội ngũ làm công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện tốt việc quản lý, khai thác, vận hành và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống cổng/trang thông tin điện tử của UBND tỉnh, Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Tăng cường các chuyên trang, chuyên mục có nội dung tuyên truyền pháp luật trên Báo Hà Tĩnh điện tử và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

- Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật qua ứng dụng mạng xã hội, công nghệ viễn thông, thông tin như facebook, zalo và các mạng xã hội khác...; phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các diễn đàn giao lưu trực tuyến về chính sách pháp luật.

- Tăng cường bố trí nguồn lực đảm bảo việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL.

### **IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ**

#### **1. Đối với Chính phủ**

Trên cơ sở tổng kết thực hiện Đề án này trong giai đoạn 2019-2021, kính đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện Đề án này trong giai đoạn tiếp theo trên phạm vi toàn quốc.

## **2. Đối với Bộ Tư pháp**

- Trên cơ sở tổng kết thực hiện Đề án, cần phát hiện các mô hình ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả tại các địa phương để nhân rộng, tiếp tục hướng dẫn các địa phương trong việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền pháp luật.

- Kịp thời hoàn thiện việc xây dựng tủ sách pháp luật điện tử quốc gia để các ngành, địa phương khai thác, sử dụng phục vụ hiệu quả công tác PBGDPL.

## **3. Đối với UBND tỉnh:**

- Tiếp tục chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường bố trí kinh phí, cơ sở vật chất và các điều kiện khác đảm bảo thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền pháp luật.

- Chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ tăng cường tập huấn nâng cao trình độ tin học của cán bộ, công chức, đặc biệt là ở cơ sở để đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác PBGDPL. Việc PBGDPL thông qua hệ thống công nghệ thông tin và viễn thông

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Sở Tư pháp báo cáo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh./.

### ***Nơi nhận:***

- Bộ Tư pháp (gửi Vụ PBGDPL);
- UBND tỉnh (Đề b/c);
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Lưu: HĐ; Sở Tư pháp.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Quốc Tuấn**